

ทำอย่างไร ต่อความคิดสร้างสรรค์จึงจะทำงาน ?

นำเสนอเมื่อ : 13 พ.ค. 2552

ทำอย่างไร เทคนิคความคิดสร้างสรรค์จึงจะทำงาน ?

ไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นมา เมื่อมีไอเดียตั้งแต่สองไอเดียขึ้นไปบังเอิญหรือตั้งใจให้มันมาผสมกัน
อย่างที่มีมันไม่เคยรวมตัวกันมาก่อน.

เทคนิคการใช้ความคิดสร้างสรรค์จะเป็นการจัดหาวิธีการเพื่อรวมไอเดียทั้งหลายเข้าด้วยกันอย่างประณีต
ซึ่งตามปกติ เราไม่เคยคิดข้ามไอเดียพวกนั้นมาก่อนหรือคิดถึงมันว่าจะเป็นไปได้. แต่อย่างไรก็ตาม
ความยุ่งยากประการแรกที่เกิดขึ้นมาก็คือ จะหาทางให้ไอเดียเหล่านั้นผสมกันได้อย่างไร.
และขอยุ่งยากประการที่สองคือจะพัฒนาไอเดียใหม่นั้นให้มันใช้งานได้โดยอย่างไร

ขอยุ่งยากประการแรกจะถูกช่วยเหลือได้

โดยการใช้เทคนิคความคิดสร้างสรรค์อย่างตั้งอกตั้งใจเพื่อมุ่งทำให้ไอเดียใหม่เหล่านั้นมันผสมกันได้.

การที่คอมพิวเตอร์มีได้รับอิทธิพลใดๆจากมนุษย์,

มันจึงเป็นเพื่อนคู่ใจที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดหาไอเดียต่างๆซึ่งเราไม่เคยคิดผสมกันมาก่อน
มารวมมันเข้าด้วยกัน.

เทคนิคความคิดสร้างสรรค์แบบนี้ถูกนำมาใช้เพื่อนำเอาไอเดียต่างๆซึ่งมนุษย์ไม่เคยได้คิดรวมกัน

เพราะมนุษย์มีข้อจำกัดของตนเองเกี่ยวกับประสบการณ์บนโลกนี้กันทุกคน

และมนุษย์มีเงื่อนไขความตึบตันด้วย

การระดมสมองในอดีตทำให้เราเชื่อมั่นว่า

คนอื่นก็เพียงพอแล้วสำหรับการกระตุ้นสนับสนุนเราให้คิดในหนทางที่แตกต่าง. แต่อันที่จริงนั้นยังไม่พอ

และสามารถทำให้เราต้องเผชิญหน้าหรือต่อสู้กับความคิดตนเองอันนั้น. หรือถ้าเชื่อว่า

เราระดมสมองกับผู้คนที่เราทำงานด้วยเสมอๆ เป็นไปได้ที่เราจะได้ไอเดียเก๋ๆ

ทั้งนี้เพราะเรารู้แล้วเกี่ยวกับ...

และทำงานร่วมกับไอเดียเดิมๆมากมายและก็มีประสบการณ์ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันมากไป. ดังนั้น

การระดมสมองแบบแผนเดิมจึงเป็นไปได้ที่เราจะไม่ได้ไอเดียอะไรใหม่ๆ กับคนเดิมๆที่ทำงานร่วมกัน

และแต่ละคนก็มีแรงกระตุ้นแบบเดิมๆเป็นข้อจำกัด.

นี่คือเหตุผลว่า

ทำไมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับความก้าวหน้าในการระดมสมอง

ง: คอมพิวเตอร์จะไม่มีแนวคิดล่วงหน้า(not have the pre-conceptions) หรือมีอคติ

ซึ่งจะทำให้เราเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษ ในฐานะนักจัดหาหรือเตรียมการเกี่ยวกับแรงกระตุ้นใหม่ๆ

ที่แตกต่างและจะจุดประกายไอเดียใหม่ๆให้ปะทุขึ้นมา

แม้ว่าไอเดียใหม่ๆมันจะไม่มีคุณค่าขึ้นมากันทีในเวลานี้

แต่การเกิดขึ้นมาของความคิดใหม่เป็นสิ่งสำคัญในการระดมสมองพวกนั้น ถ้าเราเก็บเอาไว้

มันก็จะกลายเป็นประโยชน์ต่อมาได้ในภายหลัง หากว่ามันมีคุณค่าสำหรับเราจริงๆ.